

Hướng dẫn giải VBT Ngữ Văn 6 tập 1 bài Lợn cưới áo mới ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dễ hiểu và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức.

Dưới đây là cách giải bài Lợn cưới áo mới trong vở bài tập Ngữ Văn 6 Tập 1 mà chúng tôi đã chọn lọc và tổng hợp giúp các em học sinh có nguồn tham khảo tốt nhất.

### ***Giải Câu 1 trang 127 VBT Ngữ Văn 6 Tập 1***

Em hiểu thế nào về tính khoe của? Anh đi tìm lợn khoe trong tình huống như thế nào? Lẽ ra, anh phải hỏi người ta ra sao? Từ cưới (lợn cưới) có phải là từ thích hợp để chỉ con lợn bị sổng và là thông tin cần thiết cho người được hỏi không?

#### **Trả lời:**

- a, Khoe của là làm mọi cách để người khác biết mình có của.
- b, Anh đi tìm lợn khoe của trong tình huống đi tìm con lợn bị sổng.
- c, Từ cưới không phải là từ thích hợp để chỉ con lợn bị sổng và là thông tin cần thiết cho người được hỏi. Vì: nó không phục vụ được cho mục đích tìm lại con lợn.

### ***Giải Câu 2 VBT Ngữ Văn 6 Tập 1 trang 127***

Anh có áo mới thích khoe của đến mức nào? Điều bộ của anh ta khi trả lời có phù hợp không? Hãy phân tích yếu tố thừa trong câu trả lời của anh ta.

#### **Trả lời:**

- a, Những cụm từ nói lên mức độ thích khoe của của anh có áo mới: liền đem ra mặc, đứng hóng ở cửa, đợi, đứng mãi tư sáng đến chiều, tức lắm.
- b, Khi gặp anh đi tìm lợn, anh có áo mới có cử chỉ: giơ ngay vạt áo ra.
- c, Cử chỉ đó không phù hợp với yêu cầu của người hỏi, vì nó không liên quan đến vấn đề được hỏi.

d, Yếu tố thừa trong câu trả lời của anh có áo mới là: từ lúc tôi mặc cái áo mới này.

***Giải Câu 3 trang 127 VBT Ngữ Văn lớp 6 Tập 1***

Đọc truyện Lợn cưới, áo mới vì sao em lại cười?

**Trả lời:**

Cả hai nhân vật đều tìm cách để khoe của với người con lại. Câu chuyện gây cười ở những cử chỉ thừa, những yếu tố thừa trong lời nói và hành động của hai nhân vật. Mặc dù nói chuyện với nhau những mỗi người đều chỉ chăm chăm khoe ra cái mà mình có.

***Giải Câu 4 trang 127 VBT Ngữ Văn 6 Tập 1***

Hãy nêu ý nghĩa của truyện Lợn cưới, áo mới.

**Trả lời:**

Đối tượng phê phán của truyện: những người có tính hay khoe của.

***Giải Câu 5 VBT Ngữ văn 6 trang 127 tập 1***

Theo em, người hay khoe những điều tốt đẹp của mình với người khác có phải là xấu không? Tại sao trong trường hợp này, người khoe lại bị phê phán?

**Trả lời:**

Những người hay khoe những điều tốt đẹp của mình với người khác không phải là xấu. Nhưng ở trường hợp này, người khoe lại bị phê phán vì họ khoe không đúng bối cảnh, không đúng thời điểm.